

## KẾ HOẠCH

triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 24/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 24/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

### I/ Mục đích, yêu cầu:

#### 1/ Mục đích:

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, làm động lực phát triển đất nước, quê hương trong thời kỳ mới.

- Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, đơn vị và cộng đồng; huy động các nguồn lực trong nhân dân chăm lo xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

#### 2/ Yêu cầu:

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch với nội dung cụ thể, giải pháp thiết thực thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 24/8/2016 của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Thành ủy, gắn với Chương trình hành động số 258-CTr/TU, ngày 25/03/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Thời gian tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện chậm nhất trong quý IV/2016. Tổ chức học tập tại chi bộ và các hình thức khác phù hợp, hiệu quả.

### II/ Nội dung thực hiện:

1/ Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Quyết định số 89/QĐ-TTg, ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”. Tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém và lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, coi đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng.

2/ Căn cứ tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới, rà soát bổ sung kế hoạch xây dựng xã hội học tập của thành phố giai đoạn 2016-2020. Cùng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp.

3/ Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội khuyến học vững mạnh, phát triển hội viên, hướng mạnh xây dựng hội ở cơ sở, thôn, khu phố, cụm dân cư, cơ quan, doanh nghiệp... để vận động các nguồn lực trong xã hội tham gia thực hiện khuyến học, khuyến tài đóng góp xây dựng quỹ khuyến học trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo, nhất là địa bàn còn khó khăn ở ven biển, nông thôn. Khen thưởng, động viên giáo viên, học sinh có thành tích trong giảng dạy, học tập và các tài năng trẻ của thành phố.

Xây dựng cơ sở Hội ở trường học, hỗ trợ giáo dục trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, duy trì sĩ số học sinh nhất là vùng còn khó khăn. Tích cực thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục.

4/ Thực hiện Quy chế hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới Trung tâm học tập cộng đồng phường, xã; sơ kết, tổng kết đánh giá và đề ra các giải pháp quản lý hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng đi vào nền nếp, có chất lượng. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp hoạt động tại các Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân; hướng dẫn, tăng cường phổ biến các tiến bộ khoa học, kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất và những kiến thức văn hóa, nghề nghiệp; nâng cao kỹ năng thực hành giúp người lao động tìm và tự tạo việc làm vươn lên thoát nghèo.

### **III/ Tổ chức thực hiện:**

1/ Căn cứ Kế hoạch của Thành ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo phổ biến, quán triệt Chỉ thị 19-CT/TU của Tỉnh ủy, kế hoạch của Thành ủy; tiếp tục xây dựng Hội khuyến học ở các cơ quan, đơn

vị, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang góp phần chăm lo việc học tập của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ quản lý và công nhân lao động trong doanh nghiệp, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang được tham gia học tập theo các chương trình, nội dung phù hợp để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2/ Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng xã hội học tập với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của thành phố giai đoạn 2016-2020; tăng cường công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình khuyến học, khuyến tài.

3/ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện “xây dựng thành phố thành một xã hội học tập”; huy động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động xã hội hóa giáo dục, xây dựng mô hình tộc, họ hiếu học và tích cực học tập nâng cao trình độ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

4/ Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng đảng, các ngành chức năng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy biết, chỉ đạo.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các đồng chí Thành ủy viên;
- Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Các Ban đảng Thành ủy;
- Các TCCSD trực thuộc;
- Mặt trận và các đoàn thể thành phố;
- Lưu VT+TG.

